

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG ẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NN

Mường Ảng, ngày tháng 5 năm 2024

V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nắng nóng, mưa lũ cho vật nuôi, thủy sản và đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;

Căn cứ Công văn số 15/BCH-VP, ngày 15/4/2024 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc chủ động ứng phó với nắng nóng, hạn hán;

Căn cứ Công văn số 1774/UBND-KTN, ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh; Công văn số 908/SNN-CNTYTS, ngày 19/4/2024 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nắng nóng, mưa lũ cho vật nuôi và thủy sản.

Theo tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến nhiều ngày tới khu vực Điện Biên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt có nơi trên 39°C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng, hạn hán, thiếu nước. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Để chủ động trong công tác phòng, chống nắng nóng, mưa lũ góp phần giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện; UBND huyện Mường Ảng yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 1545/BXD-HTKT ngày 10/4/2024 của Bộ Xây dựng, Công văn số 2605/BNN-TL ngày 10/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công văn số 908/SNN-CNTYTS, ngày 19/4/2024 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (Có

văn bản gửi kèm theo) và chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 667/UBND-NN ngày 12/4/2024 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trên địa bàn huyện.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thường xuyên cập nhật diễn biến của thời tiết, khí hậu bằng các kênh thông tin chính thống làm cơ sở trong việc tham mưu chỉ đạo sản xuất; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền (*thông tin trên báo, đài phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, các buổi họp thôn, bản,...*) để người dân nắm và chủ động các biện pháp phòng, chống nắng nóng, mưa lũ trong hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Thường xuyên giám sát công tác quản lý, vận hành các công trình hồ chứa thủy lợi sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, nhất là Hồ chứa nước Ấng Càng.

Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, mưa lũ cho đàn vật nuôi, thủy sản theo hướng dẫn tại Văn bản số 824/SNN-CNTS ngày 26/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nắng nóng, mưa lũ cho vật nuôi và thủy sản trên địa bàn huyện.

Tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, giống thủy sản trên diện tích đất lúa và đất nuôi trồng thủy sản thiếu nước, đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất sử dụng các loại giống vật nuôi thích nghi tốt với điều kiện nắng nóng, khô hạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng nhất là những địa bàn có tỷ lệ che phủ thấp, vùng địa chất caster để đảm bảo nguồn sinh thủy phục vụ cho đời sống và sản xuất.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống nắng nóng, mưa lũ tại các địa phương; chủ động bố trí nhân lực, vật tư cần thiết để ứng phó kịp thời trong các trường hợp phát sinh; đôn đốc, kiểm tra, triển khai phun vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, tiêm phòng vắc xin định kỳ theo kế hoạch đã được phê duyệt để tạo miễn dịch chủ động cho vật nuôi, hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Chủ động phối hợp với các đơn vị, phòng ban có liên quan báo cáo, đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn kịp thời, hiệu quả; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình hạn hán, thiếu nước trên địa bàn huyện theo quy định.

3. UBND các xã, thị trấn

Chủ động theo dõi thông tin, dự báo tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước để vận hành các công trình khai thác, sử dụng nước cho phù hợp, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước. Chủ động kế hoạch sử dụng nước phù hợp trong điều kiện thiếu hụt nguồn nước; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá nguồn nước tại các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt để

có kế hoạch phân phối nguồn nước hợp lý đảm bảo cũng cấp đủ cho các nhu cầu thiết yếu phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn.

Phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu; đặc biệt, các thời điểm nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện cho dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, giảm mực nước tại các ao, hồ; vì vậy, cần có các biện pháp, giải pháp phòng, chống kịp thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho hoạt động sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổ chức nạo vét kênh mương, gia cố phai tạm trên địa bàn, đắp trả lại bờ đất bảo vệ kênh kiên cố để tránh sụt lún, nghiêng, đổ kênh dẫn nước. Thường xuyên nạo vét đất, đá tại các đầu mối công trình nước sinh hoạt, bể lọc; vệ sinh bể dự trữ, nhà tắm, sân bê; khắc phục các sự cố nhỏ như vỡ đường ống, hỏng van khóa nước tại các bể để đảm bảo cung cấp và tích trữ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức của người dân trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tích cực tham gia trồng cây gây rừng.

Tăng cường thông tin về tình hình thiếu nước, khô hạn để người dân biết và chủ động trong việc sử dụng nước tiết kiệm và tích cực phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi điều tiết, sử dụng nước hiệu quả.

Đối với những danh mục công trình thủy lợi UBND huyện đã giao cho các xã, thị trấn quản lý có nhu cầu cần sửa chữa, khắc phục: UBND các xã, thị trấn tiến hành sử dụng nguồn kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 được phân bổ và các nguồn kinh phí khác để thực hiện.

Đối với những công trình tạm, công trình do người dân, hoặc nhóm hộ tự quản lý, khai thác (không nằm trong danh mục công trình UBND huyện giao cho các xã, thị trấn quản lý): UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bản, nhóm hộ, cá nhân được hưởng lợi tự chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo nước tưới.

Thường xuyên cập nhật về tình hình nguồn nước, hạn hán và các hoạt động ứng phó, đề xuất giải pháp chống hạn trên địa bàn gửi về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (*trước ngày 15 tháng 5 năm 2024*) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

4. Đề nghị Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi thực hiện việc lấy nước tưới phục vụ sản xuất; xác định cụ thể diện tích bảo đảm tưới, vùng diện tích bị thiếu nước để thông báo đến người sử dụng nước bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp trước khi vào sản xuất vụ Mùa năm 2024.

Tăng cường kiểm tra, nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy, bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi chỉ đạo sát sao việc cung cấp nước tưới của các cụm thủy nông đóng trên địa bàn huyện, thực hiện tưới tiết kiệm nước, tránh thất thoát nguồn nước. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, chủ động sử dụng các

nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2024.

Tiến hành sửa chữa các đoạn kênh bị gãy hỏng, xuống cấp do thiên tai từ những năm trước để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.

Nhận được Văn bản này, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tạ Mạnh Cường